

สัญญาณเตือนภัยของจังหวัดนครปฐม



ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงจากการถดถอยสภาวะเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจโลกมีอัตราถดถอย การลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ อุตสาหกรรมกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง สภาวะการผลิตผ่อนชำระเงินกู้ของประเทศกรีซ ทำให้ค่าเงินสหภาพยุโรปไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลถึงอุตสาหกรรมเครื่องตี๋มโดยตรง

ปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวการลงทุนของจีน

ปัจจุบันประเทศจีนมีความเสี่ยงในการลดค่าเงินหยวน ซึ่งประเทศไทยมีนักลงทุนที่เป็นชาวจีนจำนวนมาก ส่งผลโดยตรงถึงอัตราความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจีนจะชะลอการลงทุนและหันไปลงทุนประเทศอื่นที่มีความเป็นไปได้ดีกว่าและสามารถลงทุนระยะยาวได้ และมีค่าเงินที่ไม่ต่างกับค่าเงินหยวนที่มากนัก

ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรดำเนินการ จากการที่ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีเสถียรภาพด้านการเมือง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือเรื่อง ความเป็นไปได้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในปัจจุบัน และต้องประเมินค่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเมือง ผู้ประกอบการควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงค่าเงินหยวนของจีน และค่าเงินยูโร ของสหภาพยุโรปอีกด้วย

จับกระแสเศรษฐกิจ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ด้านอุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๘ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘) คาดว่าจะลดลง ร้อยละ ๑.๐ - ๓.๐ % โดยมีปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจของโลก การชะลอตัวของการส่งออก อัตราการฟื้นตัวต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงปัจจัยการลงทุนของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่จะเป็นส่วนในการผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

อุตสาหกรรมเครื่องตี๋มจังหวัดนครปฐม

จากการวิเคราะห์การชี้แจงเตือนภัยของอุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม ในจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๘ พบว่าการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดได้นำตัวแปรภาคการผลิตตัวแปรเศรษฐกิจของจังหวัด และปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ มาประกอบการวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์สะท้อนออกมาด้วยสัญลักษณ์ **"สีแดง"** ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม รมเครื่องตี๋ม ของจังหวัด มี **ทิศทางภาวะ ชบเซา** เหตุผลสำคัญคือ ทิศทางตลาดภายในประเทศมีสภาวะถดถอย มีการใช้จ่ายภายในประเทศลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของการลงทุนภายในประเทศ จำนวนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆลดลงอย่างมาก มีจำนวนการแข่งขันทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก แต่จำนวนผู้ประกอบการมีจำนวนเท่าเดิม ทำให้อัตราการแข่งขันมีอัตราสูง อุตสาหกรรมเครื่องตี๋มเองต้องปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ผลกำไรน้อยลงการลงทุนด้านการผลิตสูงขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่น่าไว้วางใจ นโยบายรัฐบาลไม่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างที่คาดการณ์ไว้

ปัจจัยภายใน

จากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทย นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนและหันไปสนใจลงทุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการบริการด้านสุขภาพ ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรมีต้นทุนที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องตี๋มจำพวกสกัดจากผักและผลไม้ จำต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อัตราการจำหน่ายลดลง รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเองยังคงอยู่ในวงจำกัด ไม่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมที่แปรรูปการเกษตรได้เท่าที่ควร ผู้บริโภคเครื่องตี๋มหันไปสนใจแค่ความจำเป็นในการบริโภคเท่านั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องตี๋มของจังหวัดนครปฐม มีฐานการส่งออกร้อยละ ๘๐ เป็นตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮองกง จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปบางประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุนการขนส่งทางเลือกที่ประหยัด ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการค้าภายในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมให้มีการแบ่งภาระต้นทุนที่เป็นธรรมสมเหตุผลต่อไป

ภาพรวมการส่งออก

คาดว่า การส่งออกอุตสาหกรรม เครื่องตี๋ม จะมีมูลค่า ๐.๕ ล้านล้านบาท ลดลง ๕ - ๑๐ % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ชบเซา เงินบาท แข็งค่า ส่งผล เสียต่อการส่งออกต่างประเทศโดยตรง จำเป็นต้องได้รับการผลักดันด้านต้นทุนการผลิตและขนส่ง รวมทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ คาดว่าจะลดลงถึง ๕.๐% คือผลิตภัณฑ์นำเข้าผลไม้บรรจุกระป๋อง ๓.๐% เครื่องตี๋มไม่มีแอลกอฮอล์ ๑.๐% เครื่องตี๋มที่มีแอลกอฮอล์ ๒.๐%